

**กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการภายใต้ กฎ ระเบียบและข้อบังคับสำคัญ ประกอบด้วย
ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านการกำกับดูแลที่ดี ดังตาราง

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการที่ผู้ รักษาการ
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐	ให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ยาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภค	กระทรวง สาธารณสุข
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒	ควบคุม คุ้มครองผู้บริโภค	สำนัก นายกรัฐมนตรี
พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕	การควบคุมผู้ประกอบการรักษาผู้ป่วย	แพทยสภา
พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘	บุคลากรด้านวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพ มี จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	สภาวิชาชีพทุก สาขา
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	ให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการ จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	กระทรวง สาธารณสุข
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ	ปลัด กระทรวงการคลัง
พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒	การควบคุมผู้ประกอบการให้การพยาบาลและ การแพทย์	กระทรวง สาธารณสุข
พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕	ให้บริการตามสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ.จัดบริการให้ได้ มาตรฐาน	ส.ป.ส.ช.
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐	กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ	สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘	กวดล้าง กำจัด ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของประเทศ ด้วยระบบและเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งรวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชน	กระทรวง สาธารณสุข
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖	หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖	กระทรวง สาธารณสุข
เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ	ประกันคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ	ส.ป.ส.ช.
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕	เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้ประโยชน์ ในการควบคุมการ บริโภคยาสูบ	กระทรวง สาธารณสุข
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕	เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้ประโยชน์ ในการควบคุมการ บริโภคยาสูบ โดยกำหนดสถานที่สาธารณะให้เป็นเขต ปลอดบุหรี่ ๑๐๐ %	กระทรวง สาธารณสุข
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙	หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม	สำนัก นายกรัฐมนตรี

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการที่ ผู้รักษาการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ ภายใต้สิทธิหน้าที่ในการรับรู้ข่าวสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐	สำนัก นายกรัฐมนตรี
พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖	ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ในด้านการบริการทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ	กพม.
พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑	ให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ของผู้บริโภค	กระทรวง สาธารณสุข
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑	กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการ เช่นการจัดระเบียบข้าราชการ การกำหนดตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ วินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม	สำนักงาน ก.พ.
พ.ร.บ.การอนามัยวัยเจริญพันธุ์ พ.ศ.๒๕๕๓	คุ้มครองสิทธิทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุ ในการตัดสินใจที่จะได้การเรียนรู้ มีสิทธิเข้าถึง และได้รับข้อมูลข่าวสาร รับการศึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จากสถานบริการ สาธารณสุขอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	กระทรวง สาธารณสุข
พ.ร.บ.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉ.๓)	เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด	กระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖	หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖	กระทรวง สาธารณสุข
กฎ กพ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖	หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน	ก.พ.
คำสั่ง คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗	การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด	คสช.
พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕๕๘	ให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องสำอางของผู้บริโภค	กระทรวง สาธารณสุข
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต	สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาระบบ ราชการ (กพร.)
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙	วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ	กระทรวง สาธารณสุข